

<b>ชื่อเรื่อง</b>	การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของวัดต้องสงสัยและวัดพระเปิดใน จังหวัดพิษณุโลก
<b>ผู้วิจัย</b>	สมจิตร คำจวง
<b>ที่ปรึกษา</b>	อาจารย์ ดร.จรัสดาว คงเมือง
<b>ประเภทสารนิพนธ์</b>	วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558

### บทคัดย่อ

ในการศึกษาการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของวัดต้องสงสัยและวัดพระเปิดในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ศึกษาประเภทและการกระจายตัวทางพื้นที่ของวัดต้องสงสัยและวัดพระเปิด
- 2) หาพื้นที่เสี่ยงที่มีวัดต้องสงสัยและวัดพระเปิดอยู่อย่างหนาแน่น
- 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินกับการกระจายตัวของวัดต้องสงสัยและวัดพระเปิด

ผลจากการศึกษา พบว่า การกระจายตัวทางพื้นที่ของวัดต้องสงสัยและวัดพระเปิดในจังหวัดพิษณุโลก ช่วงเวลาในการศึกษา ปี พ.ศ. 2556-2558 นั้น ในปี พ.ศ. 2557 มีการตรวจสอบ เก็บกู้ และทำลายวัดพระเปิดมากที่สุด อำเภอที่มีการตรวจสอบ เก็บกู้ และทำลายวัดพระเปิดมากที่สุดคืออำเภอนครไทย รองมาคืออำเภอเมือง และอำเภอรังทอง

เมื่อทำการแยกประเภทและชนิดของวัดต้องสงสัยและวัดพระเปิดตามลักษณะการใช้งาน โดยทำการแยกเป็นรายปีและรายอำเภอ พบว่า ประเภทวัดพระเปิดที่ใช้ยังมีจำนวนการตรวจสอบ เก็บกู้ และทำลายวัดพระเปิดมากที่สุด รองมาคือวัดพระเปิดที่ใช้ชั่วคราว และวัดต้องสงสัย

เมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบ้านแยง มีการตรวจสอบ เก็บกู้ และทำลายวัดพระเปิดมากที่สุด รองมาคือในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก และในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรวังทอง

หากพิจารณาถึงความหนาแน่นต่อพื้นที่ พบว่า อำเภอเมืองเป็นอำเภอที่มีความหนาแน่นของวัดต้องสงสัยและวัดพระเปิดมากที่สุด เนื่องจากอำเภอเมืองมีพื้นที่ขนาดเล็ก มีขนาดพื้นที่เพียง 750.81 ตารางกิโลเมตร เมื่อเทียบกับสัดส่วนของจำนวนวัดต้องสงสัยและวัดพระเปิดที่พบ

เห็นนั้นมีจำนวน 41 คดี ในรอบปี พ.ศ. 2558 จึงทำให้มีความหนาแน่นของวัตถุต้องสงสัยและวัตถุ  
ระเบิดมากที่สุด

จำนวนการตรวจสอบ เก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิดมีมากในการใช้ที่ดินประเภทที่ไม่  
สามารถระบุสถานที่ได้ ระบุเพียงแค่อำเภอหมู่บ้าน ชื่อตำบล ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดที่ชัดเจนนั้น  
มีความเสี่ยงมากที่สุด การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นๆ (ที่ไม่สามารถระบุสถานที่เกิดเหตุได้) มีการ  
พบเห็นจำนวนของวัตถุต้องสงสัยและวัตถุระเบิดมากที่สุดคิดเป็นร้อยละได้ 47. 41 รองมาคือการใช้  
ที่ดินประเภทสถานที่ราชการ เส้นทางคมนาคม เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยคิดเป็นร้อยละได้  
18.96, 8.96, 11.20, 6.30 และ 5.20 ตามลำดับ



ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Copyright by Naresuan University

All rights reserved